

## บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง "ความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีศึกษาประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร" มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางประชากรและสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2) ศึกษาปัจจัยทางด้านกระบวนการความคิดที่มีผลต่อความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีทั้งหมด 444 ราย เป็นประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต บางซื่อ และราชเทวี) การสุ่มตัวอย่างกระจายกระจายตามพื้นที่หน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ 35 หน่วย โดยเก็บตัวอย่างหน่วยเลือกตั้งละ 10-15 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติวิเคราะห์แบบ t-test กำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05, ไคสแควร์ (Chi-square) กำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และการทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation) กำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยทางประชากรและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเพศชายมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าเพศหญิง คนอายุมากมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนอายุน้อย คนที่แต่งงานแล้วมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนโสด คนที่มีการศึกษาสูงมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำ

คนที่มีอาชีพผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ, อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพค้าขาย/รับจ้างอิสระ และนักเรียน/นักศึกษา มีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตั้งจากสูง-ต่ำ เรียงตามลำดับ

คนที่มียาได้สูงมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนที่มียาได้ต่ำ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานจะมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนใหม่ ๆ คนที่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนที่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองน้อย และคนที่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าคนที่เคยมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย

ปัจจัยทางด้านกระบวนการความคิดที่พบความสัมพันธ์กับความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ คนที่ประเมินคุณค่าของการเลือกตั้งสูงจะตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง คนที่มีความศรัทธาในทางการเมืองมากจะมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง คนที่ประเมินว่าได้รับผลประโยชน์จากนักการเมืองมากจะมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง คนที่ประเมินโอกาสได้รับชัยชนะของพรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุนในพื้นที่ส่วนรวมต่ำจะมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง คนที่ประเมินว่าต้นทุนที่ใช้ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่ำจะมีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง

ส่วนปัจจัยทางด้านกระบวนการความคิดที่ไม่พบความสัมพันธ์กับความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้แก่ ความพึงพอใจกับสภาพชีวิตปัจจุบัน ความรู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ความเชื่อเรื่องโชคชะตาลิขิต การประเมินผลกระทบจากนักการเมือง การได้รับแรงกดดันทางสังคม ความรู้สึกขัดแย้งในความชอบพรรคการเมือง การประเมินโอกาสบรรลุชัยชนะของพรรคการเมืองที่สนับสนุนในเขตเลือกตั้ง และการประเมินความบริสุทธิ์ของการเลือกตั้ง